

ประจำวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2560

### พระเทพเจ้าเสด็จทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้กรมการข้าวได้เตรียมจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน ที่บริเวณสำนักงาน กรมการข้าว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์ พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0" โดยมีกิจกรรมหลากหลายตลอด 3 วันเต็ม ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา ทั้งด้านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจด้านข้าว นิทรรศการทางวิชาการ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม การแสดงทางวัฒนธรรมด้านข้าว เพื่อเป็นเวทีให้ชาวนาได้คิดแสดงออกถึงความสำคัญของข้าวที่ผูกพันกับวิถีชีวิต การจัดพิธีบูชาแม่โพสพซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งข้าวที่คอยดูแล ปกป้องรักษาต้นข้าวให้อุดมสมบูรณ์ การประกวดแข่งขัน สานิต การ ออกกำลังกายและรับชมวิทยากร เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทำนาได้ จึงขอเชิญชวนเยาวชน ชาวนา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมงาน และรู้จักข้าวไทยในมิติต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กรมการข้าวได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกระจายในระดับภูมิภาคอีก 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน ได้แก่ ภาคกลาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ภาคตะวันออก เชียงเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และภาคใต้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง  
ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

### พาณิชย์ แจง TOR ประมูลข้าวทั่วไปล็อตสอง ปริมาณ 1.82 ล้านตัน เปิดยื่นซองราคา 24 พ.ค.

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ปรากฏกรรมการ พบข. ได้เห็นชอบการออกประกาศเปิดประมูลจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ปริมาณ 1.82 ล้านตัน เพราะเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้เอื้ออำนวยและเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการนำข้าวออกมาระบายก่อนที่ผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป (TOR) ที่ยังคงสาระสำคัญและเงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกับการเปิดประมูลข้าวที่ผ่านมา โดยได้เชิญเชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (TOR) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจยื่นซองเสนอซื้อ และจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้าในวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ส่วนกำหนดยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. และวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน และตั้งแต่ เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. กำหนดยื่นซองเสนอซื้อ และ ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน

สำหรับปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูล มีจำนวน 1.82 ล้านตัน จำนวน 210 คลัง ใน 38 จังหวัด เป็นคลังของ อคส. จำนวน 172 คลัง ปริมาณ 1.44 ล้านตัน และเป็นคลังของ อ.ต.ก. จำนวน 38 คลัง ปริมาณ 0.38 ล้านตัน เป็นข้าวเกรด P/A/B/C ประกอบด้วย 16 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และ ปลายข้าว A1

“เชื่อว่าผู้ประกอบการค้าข้าวจะเข้าร่วมประมูลคึกคัก เพราะเป็นการระบายข้าวทั่วไปล็อตสุดท้าย หากระบายหมดจะเหลือสต็อกเพียง 3 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวสำหรับเข้าสู่อุตสาหกรรมเท่านั้น โดยจะส่งผลดีกับราคาข้าวในฤดูกาลต่อไปที่ยังไม่ออกสู่ตลาด ที่จะไม่มีความกดดันจากสต็อกรัฐ ส่วนการส่งออกในเดือนที่ผ่านมาดีขึ้น มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เช่น แอฟริกา อิหร่าน จีน มีจำนวนมากขึ้น จึงคาดว่าประมูลครั้งนี้ อาจจะได้ราคาดีขึ้น ซึ่งครั้งที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติราคาขายข้าวหอมมะลิเฉลี่ยประมาณตันละ 10,000 บาท”

นางดวงพร กล่าวว่า ส่วนข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนและอาหารสัตว์อีก 1.03 ล้านตัน คาดว่าจะเสนอผลการพิจารณาและข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการระบายข้าวได้ในวันที่ 19 พ.ค. โดยข้าวล็อตดังกล่าวมีการเสนอซื้อครบ 100% แต่มีระดับราคาเสนอซื้อต่ำสุดตั้งแต่ตันละ 500-3,900 บาท

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศเมื่อเดือนพ.ค. 57 จนถึงปัจจุบัน ได้ระบายข้าวไปแล้ว 12 ล้านตัน จากสต็อกที่รับมาทั้งหมด 17.76 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 1.11 แสนล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### รัฐระบายข้าวดี 1.8 ล้านตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 กรมการค้าต่างประเทศได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไข (ทีโออาร์) การเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปครั้งที่ 2/2560 ปริมาณ 1.82 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวล็อตสุดท้ายในกลุ่ม 1 หรือข้าวเกรดพี เอ บี ที่มีเกรดซีปนไม่เกิน 20% ซึ่งสามารถบริโภคปศุสัตว์นำมาเปิดประมูล โดยกำหนดเปิดคลังให้ผู้สนใจเข้าชม 15-19 พ.ค. และเปิดยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ 22 พ.ค. จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 24 พ.ค.ต่อไป

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปในขณะนี้ เป็นจังหวะดีที่รัฐบาลจะนำข้าวออกมาระบาย เพราะราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก โดยราคาข้าวขาว 5% ในตลาดปัจจุบันขณะนี้อยู่ที่ละ 12.50-12.60 บาท/กิโลกรัม (กก.) ขึ้นจากช่วงเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ กก.ละ 11.20-11.30 บาท

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาให้ปรับสูงขึ้นนี้มาจากในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้ส่งออกไทยได้รับคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งจากตลาดแอฟริกาจำนวนหลายแสนตัน เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวหนึ่งไทยและข้าวหนึ่งอินเดียห่างกันไม่มากส่งออกอยู่ที่ 410 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งคำสั่งซื้อที่สูงขึ้นนี้ทำให้ผู้ส่งออกต้องไปซื้อข้าวเปลือกในตลาดเพื่อนำมาทำข้าวหนึ่ง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าปรับขึ้นมาอยู่ที่ 9,500 บาท/ตัน จากเดิมอยู่ที่ตันละ 8,500 บาทหรือขึ้นมา 1,000 บาท/ตัน โดยคาดว่าราคาข้าวที่ปรับตัวขึ้นมาน่าจะยืนราคานี้ไปอีก 1 เดือนเป็นน้อย

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ในการระบายข้าวสต็อกรัฐบาล ซึ่งเป็นข้าวเก่า น่าจะส่งผลดีในแง่ของศักยภาพการส่งออกข้าวไทยในการแข่งขันกับประเทศเวียดนาม เพราะราคาข้าวขาวเวียดนามขณะนี้ส่งออกอยู่ที่ตันละ 350

เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่ราคาข้าวขาวไทยส่งออกที่ 390 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งห่างกัน 30-40 เหรียญสหรัฐ/ตัน หากได้ข้าวสต็อกรัฐบาลที่เป็นข้าวเก่าจะสามารถทำราคาส่งออกได้ที่ 340 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยจะแข่งขันกับข้าวใหม่ของเวียดนามได้แน่นอน

หากดูสถานการณ์ขณะนี้ ถือว่าเป็นจังหวะดีมากที่จะระบายข้าวและเชื่อว่าจะมีภาคเอกชนจำนวนมากสนใจเข้าไปประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล เพราะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วในกลุ่มของข้าวดี เพื่อมาแข่งขันในตลาดข้าว และเชื่อว่าการส่งออกข้าวไทยปีนี้จะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 10 ล้านตัน เพราะสัญญาณคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเริ่มกลับเข้ามาเรื่อยๆ อย่างล่าสุดอิหร่านก็สั่งซื้อข้าวจากเอกชนไทยไปอีก 6 หมื่นตัน นายชูเกียรติ กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลในกลุ่ม 3 เพื่อเข้าอุตสาหกรรมที่มีใช้การบริโภคของคนและสัตว์ปริมาณ 1.03 ล้านตัน ทางคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. แต่ยังไม่มีการสรุปในการพิจารณาขายข้าวสำหรับการเปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ที่กรมการค้าต่างประเทศดำเนินการเปิดประมูลแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากในการประชุมยังพบว่าขาดข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยราคาในตลาด และราคาวัตถุดิบ

ทั้งนี้ การประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลเพื่อเข้าอุตสาหกรรมดังกล่าว มีผู้เสนอราคาทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตเอทานอล โดยจากการเปิดซองมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 11 ราย ใน 157 ครั้ง ปริมาณ 1.03 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อประมาณ 2,752 ล้านบาท และมีการเสนอซื้อสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 2,473 บาท/ตัน หรือ 2.47 บาท/กก. สำหรับชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็น ข้าวขาว 5% รองลงมา คือ ปลายข้าว A1 เลิศ

ประชุมครั้งล่าสุดยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะยังต้องหาข้อมูลหลายส่วนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะประชุมอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะเสนอผลการพิจารณาให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติขายอีกครั้งภายในเดือน มิ.ย.นี้ แหล่งข่าวเปิดเผย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### 'ชูเกียรติ' มั่นใจปีนี้ไทยจะส่งข้าวออกเกิน 10 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การค้าข้าวของโลกปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยปริมาณข้าวประมาณ 41.5 ล้านตัน เทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 40 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวไทยในปีนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 18.5 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาที่อยู่ 16.5 ล้านตัน สำหรับราคาข้าวในตลาดโลก ราคาข้าวหอมมะลิ คาดว่าจะอยู่ที่ตันละ 750 – 780 ดอลลาร์สหรัฐฯ (26,250 – 27,300 บาท/ตัน ) ข้าวขาว 5 % คาดว่าจะอยู่ที่ตันละ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,650 บาท/ตัน ) และข้าวหนึ่ง 5 % คาดว่าจะอยู่ที่ตันละ 410 ดอลลาร์สหรัฐฯ (14,350 บาทต่อตัน) ส่วนราคาข้าวเปลือกปีนี้อาจจะอยู่ที่เกวียนละ 8,500 -9,000 บาท สูงกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 6,000 – 6,500 บาท จากสถานการณ์ราคาข้าวตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้จากการขายข้าวที่ตีมากขึ้นตามไปด้วย

ด้าน การส่งออกข้าวไทยในปีนี้มีทิศทางที่ดี คาดจะส่งออกได้มากกว่า 10 ล้านตันอยู่ที่ประมาณ 10.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 160,000 ล้านบาท มากกว่าปี 2559 ที่ส่งออกได้ 9.87 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 154,000 ล้านบาท เนื่องจาก ราคาข้าวไทยใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง รวมทั้งตลาดที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกา และเอเชียยังคงมีความ

ต้องการนำเข้าข้าวเพื่อการบริโภค ประกอบกับกำลังซื้อของ ประเทศผู้ซื้อเริ่มดีขึ้น ซึ่งถือเป็นสัดส่วนการส่งออกข้าวที่ใกล้เคียงกับประเทศอินเดีย ส่วนจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกหรือไม่นั้น ต้องประเมินในช่วงครึ่งปีหลังอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 ส่งออกข้าวไปแล้ว 3.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านบาท โดยมีคู่ค้าที่สำคัญ คือ จีน ฟิลิปปินส์ แอฟริกา

ด้านปัจจัยบวกสนับสนุนการส่งออกข้าวของไทย คือ การที่รัฐบาลระบายข้าวจากสต็อกรัฐ ทำให้มีอุปทานข้าวที่จะส่งมอบให้ประเทศที่นิยมบริโภคข้าวเก่า ขณะที่ราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญช่วยให้การแข่งขันดีขึ้น ด้านราคาน้ำมันมีทิศทางขยับสูงขึ้น ส่งผลต่อกำลังซื้อของกลุ่มประเทศที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ขณะที่ ปัจจัยลบ คือ ประเทศคู่แข่ง ทั้ง อินเดีย เวียดนาม และเมียนมาร์ มีการพัฒนาสินค้าและเร่งการส่งออกมากขึ้น ด้านประเทศผู้นำเข้าข้าวมีมาตรการกีดกันทางการค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น มาตรการด้านสุขอนามัย มาตรการด้านภาษีและการกำหนดโควตานำเข้าที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทยและยังมีความผันผวนของค่าเงินบาทและตลาดการเงินจากการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกของไทย รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางและปัญหาในภาคการเงินของประเทศจีนและประเทศ ในสหภาพยุโรป ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรไทยควรพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น และหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต โดยภาครัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลืออย่างจริงจัง ไม่ใช่การช่วยเรื่องราคาข้าวเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องหาวิธีช่วยลดต้นทุนในการผลิตอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก และควรหาตลาดส่งออกใหม่ๆ เช่น ตลาดตะวันออกกลาง อาฟริกาและอิหร่าน เนื่องจากมียอดคำสั่งซื้อข้าวในแต่ละปีมากกว่า 1 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### **กระทรวงเกษตรฯ ชูพันธุ์ข้าว กข43 น้ำตาลต่ำตอบโจทย์การควบคุมน้ำหนัก วัยรุ่นไทยเลิกกลัวอ้วน**

นายปริญญ์ เพ็งสมบัติ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้บูรณาการเพื่อส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนี้คนไทยประสบปัญหาโรคอ้วนตั้งแต่เป็นวัยรุ่น โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสภาพแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคอื่นที่แทรกซ้อนได้ง่ายและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร วัยรุ่นไทยจึงต้องหันมาใส่ใจการเลือกรับประทานอาหารควบคู่กับการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการรู้จักเลือกรับประทานข้าวให้เหมาะสมกับร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งกรมการข้าวได้วิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนาและผู้บริโภคอย่างหลากหลาย

ล่าสุดกรมการข้าวร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาต้นน้ำตาลในข้าวขัดขาวที่นิยมเพาะปลูกบริโภคในปัจจุบัน จำนวน 120 พันธุ์ โดยนำมาวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่แตกตัวเร็วในข้าวสารซึ่งจะมีผลต่อปริมาณน้ำตาลในเลือด จนได้กลุ่มพันธุ์ข้าวที่นิยมบริโภคทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว

ได้แก่ ข้าวดอกมะลิ 105, ข้าวเจ๊กเชย, ปทุมธานี 1, กข6, กข43 และพิษณุโลก 80 แล้ววิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลในเลือดหลังบริโภคตัวอย่างข้าวของผู้เข้ารับการทดลองในรูปแบบข้าวขัดขาว พบว่าข้าวพันธุ์ กข43 มีค่าดัชนีน้ำตาล 57.5 ต่ำกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ รองลงมาคือพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 80 มีค่าดัชนีน้ำตาล 59.5 เมื่อรับประทานข้าวชนิดนี้แล้วย่อยออกมาในร่างกายจะได้น้ำตาลน้อยแต่รู้สึกอิ่มได้นาน เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ทานแล้วไม่อ้วน และที่สำคัญคือบริโภคได้ง่ายกว่าข้าวกล้อง

สำหรับข้าวพันธุ์ กข43 เป็นข้าวที่พัฒนาพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และสุพรรณบุรี 1 ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ปัจจุบันนี้ปลูกมากในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท ด้วยคุณสมบัติเป็นข้าวเจ้าที่หอม นุ่ม นำรับประทานและมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ กรมการข้าว จึงมีแผนจะผลักดันพื้นที่ปลูกข้าว กข43 เข้าโครงการนาแปลงใหญ่ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### 3 ปี "ปีกู่" ระบายข้าว 11.4 ล.ตัน ขาดทุนรับจำนำฟุ้งทะเล 6.2 แสนล้าน

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอำนาจและรับหน้าที่บริหารประเทศ ได้เร่งส่งมอบเงินให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวปี 2556/2557 ตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมรับมรดกสต็อกข้าวสารล้นใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 18.297 ล้านตันที่ค้างมาจากรัฐบาลก่อนๆ รวมเบ็ดเสร็จภาครัฐทุ่มงบประมาณไปถึง 9 แสนล้านบาท ถึงขณะนี้ผ่านมาเกือบครบ 3 ปี รัฐบาล คสช.ได้บริหารจัดการระบายข้าวในสต็อกไปแล้ว 11.4 ล้านตัน มีเม็ดเงินที่ได้รับจากการขายข้าวมูลค่ารวม 108,391 ล้านบาท

แน่นอนว่าช่วงที่ผ่านมาภาวะสต็อกข้าวที่มีมหาศาล เป็นแรงกดดันต่อตลาดข้าวอย่างเลี่ยงไม่ได้ จากข้อมูลสมาคมผู้ส่งออกข้าว ระบุว่า การส่งออกข้าวในปี 2557 มีปริมาณ 10.9 ล้านตัน มูลค่า 174,851 ล้านบาท, ปี 2558 ปริมาณ 9.79 ล้านตัน มูลค่า 155,912 ล้านบาท และปี 2559 ปริมาณ 9.88 ล้านตัน มูลค่า 154,343 ล้านบาท สะท้อนภาพว่าภาวะตลาดข้าวทรงและปรับลดลงด้านปริมาณ ขณะที่ระดับราคาก็ปรับลดลงด้วย

โดยข้อมูลขององค์การเกษตรและอาหารโลก (FAO) ระบุว่า ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยปี 2560 เทียบกับปี 2557 ลดลงอย่างมาก เช่น ราคาข้าวหอมมะลิ จากตันละ 1,150 เหลือ 691 เหรียญสหรัฐ ลดลง 459 เหรียญสหรัฐ ราคาข้าวขาว 5% จากที่เคยอยู่ที่ตันละ 423 เหรียญสหรัฐ เหลือตันละ 399 และราคาข้าวหนึ่งจากเดิม 435 เหรียญสหรัฐ เหลือตันละ 390 เหรียญสหรัฐ

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวว่า ขณะนี้ผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 แสนล้านบาท จากที่ TDRI คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ 5.5-5.6 แสนล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับกระทรวงการคลัง 5.8 แสนล้านบาท สาเหตุที่ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเกิดจากข้าวยิ่งเก็บนานยิ่งเสื่อมคุณภาพลง บวกกับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดลดลง เช่น ข้าวเปลือก 5% ปี 2557 ราคาตันละ 9,000 บาท ตอนนี้เหลือ 7,000-8,000 บาท เมื่อราคาตลาดลงทำให้ราคาประมูลลดต่ำลงตาม

ประการที่ 2 สมมติฐานในการคำนวณขณะนั้น ประเมินราคาขายเฉลี่ยรวมทุกชนิดข้าวในระดับตันละ 9,000-11,000 บาท แต่ในทางปฏิบัติการขายข้าวแยกประเภทหลายเกรด เช่น ข้าวเกรดอาหารสัตว์และอุตสาหกรรม ทำให้ระดับราคาประมูลต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ ตันละ 9,000-11,000 บาท เพราะบางลอตข้าว

สำหรับอุตสาหกรรมขายได้เพียงแค่ตันละ 2,000-4,000 บาท เทียบกับต้นทุนราคาจับจ่ายที่คิดเป็นข้าวสารซึ่งเฉลี่ยตันละ 23,000 บาท แปลว่าราคานั้นทำให้ "ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกตันละ 5,000 บาท" ดังนั้น หากคำนวณเบื้องต้นเฉพาะข้าวสารในสต็อกตลอดที่เหลืยกมาในปี 8 ล้านตันคุณยอดขาดทุนที่เพิ่มขึ้นตันละ 5,000 บาท เท่ากับมูลค่าข้าวขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก 30,000-40,000 ล้านบาท จากยอดขาดทุนเดิมที่กระทรวงการคลังคำนวณ 5.8 แสนล้านบาท รวมเป็นยอดขาดทุน 6.2 แสนล้านบาท ยังไม่รวมกับดอกเบี้ย และค่าเก็บรักษาอีกส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรเร่งระบายนข้าวให้หมด เพื่อลดภาระการจัดเก็บรักษา และลดปัญหาการใช้สต็อกข้าวเป็นแรงกดดันราคาตลาด เก่งกำไรข้าวสต็อก และตัดตอนปัญหาทุจริตคอร์รัปชันข้าวที่ยังเหลือ ก่อนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ แต่ในการระบายสต็อกข้าวแต่ละครั้งรัฐบาลต้องวางระบบ ติดตาม และรายงานผลเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวไหลกลับเข้าสู่ตลาด

รศ.ดร.นิพนธ์ชี้ว่า อนาคตการส่งออกข้าวในปี 2560 ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน เกินเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน เทียบเท่ากับอินเดีย แต่หากไทยระบายสต็อกข้าวหมดในปี 2560 จะพลิกผัน เพราะ "ซัพพลาย" ลดลง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ระบุว่า ผลผลิตปี 2560/2561 ทั่วโลกประมาณ 481.3 ล้านตัน สต็อกทั่วโลก 120 ล้านตัน จึงต้องขบคิดว่าไทยจะต้องวางแผนอย่างไร เมื่อไม่มีสต็อก รัฐบาล ภาคเอกชนก็ยังไม่เก็บสต็อกเพิ่ม และการผลิตข้าวของไทยน่าจะเพิ่มไม่มาก แล้วภาวะราคาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า แม้ว่าระดับราคาข้าวเทียบในช่วง 3 ปี ย้อนหลังจะลดลง แต่เชื่อว่าขณะนี้ได้ผ่านจุดที่ต่ำสุดมาแล้ว จึงเห็นด้วยหากรัฐบาลเร่งขายข้าวสารในสต็อกให้หมด เพื่อยุติความเสียหาย (คัตลอส) อย่างไรก็ดี รัฐบาลควรกำหนดแผนการระบายข้าวสม่ำเสมอ โดยประเมินทิศทางตลาด ราคาสูงก็ขายสูง ราคาต่ำก็ไม่ควรขาย ที่สำคัญต้องมีมาตรการดูแลข้าวเก่าที่ขายไปไม่ให้ไหลกลับสู่ตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดปัจจุบัน

ภาวะราคาตลาดในช่วงที่มีโครงการจับจ่ายต่อเนื่องช่วงนั้น 6-7 ปี ราคาขยับขึ้นสูงมากเทียบกับคู่แข่ง แต่หลังจาก คสช.เข้ามาบริหาร ระดับราคากลับมาอยู่ในภาวะที่ปรับฐานใกล้เคียงกับตลาดปกติ แต่ไทยต้องเตรียมพร้อมหากขายข้าวหมดแล้วปีหน้าจะยังรักษาปริมาณการส่งออกได้ 9.5 ล้านตันหรือไม่

นายเกรียงศักดิ์ระบุว่า ภาวะราคาข้าว 12 พ.ค. 60 เทียบกับเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้ส่งออกซื้อข้าวขาว 5% จากตันละ 11,300-11,400 บาท เพิ่มขึ้น 12,200-12,500 บาท, ข้าวหนึ่ง ตันละ 11,500 บาท เป็น 13,000 บาท ข้าวหอมมะลิ จากตันละ 18,000 บาท เป็น 19,500-20,000 บาท ทอนกลับเป็นราคาข้าวเปลือก 5% จากตันละ 7,400 บาทเป็น 8,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,000 บาท เป็นผลจากความต้องการส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีนี้น่าจะส่งออกเกิน 9.5 ล้านตันแน่นอน

สอดคล้องกับมุมมองของผู้ส่งออกรายใหญ่อ่าง สมบัติ เฉลิมาวุฒินันท์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ที่ระบุว่า ขณะนี้มีออเดอร์ใหม่จากบังกลาเทศเข้ามาเปิดประมูลข้าวหนึ่ง 50,000 ตัน ในวันที่ 21 พ.ค.นี้ เพื่อส่งมอบในเดือน มิ.ย.-ถึงกลางเดือน ก.ค. ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี เพราะโดยปกติบังกลาเทศจะซื้อตามแนวชายแดนจากอินเดีย แต่ปีนี้ประสบภัยน้ำท่วม คาดว่าจำเป็นต้องมีการนำเข้า 6 แสนตัน ซึ่งน่าจะมีการประมูลต่อเนื่องอีก

ด้านนายศุภชัย วรอธิษฐานภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้มีคำสั่งซื้อจากบังกลาเทศและอิหร่านเข้ามา ส่งผลดีกับราคาข้าว โดยเฉพาะข้าวหนึ่ง ซึ่งภาพรวมการส่งออกเกินกว่า 9.5 ล้านตัน ดังนั้น การพิจารณาระบายข้าวส่วนที่เหลือในช่วงนี้ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าไม่น่าจะมีผลกระทบ เพราะสต็อกข้าวที่



## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้นเล็กน้อย โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 350-352 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ค้าข้าวเวียดนามระบุว่า จากการที่ในช่วงนี้ราคาข้าวของเวียดนามต่ำกว่าราคาข้าวไทยประมาณ 35-40 เหรียญสหรัฐต่อตันนั้น ส่งผลให้ผู้ซื้อจากจีนและประเทศในแถบแอฟริกาหันกลับมาซื้อข้าวทั้งข้าวขาวและข้าวหอมจากเวียดนามมากขึ้น ซึ่งช่วยพยุงราคาข้าวเวียดนามให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพแม้ว่าอุปทานข้าวในตลาดจะมีมากขึ้นจากการที่มีผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (the winter-spring crop) ออกสู่ตลาดจำนวนมากก็ตาม โดยคาดว่าผลผลิตข้าวในฤดูนี้มีประมาณ 9.8 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 2% ซึ่งผลผลิตข้าวในฤดูนี้เกือบทั้งหมดจะถูกส่งออกไปต่างประเทศ

ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผู้ค้าข้าวบางรายระบุว่า ราคาซื้อขายในตลาดส่งออกของข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-352 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เท่ากับสัปดาห์ก่อน พร้อมทั้งระบุว่า การส่งออกข้าวไปประเทศจีนยังคงเป็นไปด้วยดี ขณะที่ผู้ซื้อจากแอฟริกากำลังมองหาซื้อข้าวขาว 5% และข้าวขาว 15% รวมทั้งข้าวหอมด้วย

ทางด้านสมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2560 มีจำนวน 509,628 ตัน มูลค่า 228.979 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 12.4% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 453,275 ตัน มูลค่า 221.925 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) แต่เมื่อเทียบกับมีนาคม 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 418,814 ตัน มูลค่า 186.341 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 21.68% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 22.88%

ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 2560) มีการส่งออกข้าวจำนวน 1.602 ล้านตัน มูลค่า 701.144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 14.79% และมูลค่าลดลง 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 1.88 ล้านตัน มูลค่า 788.768 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

วงการค้าระบุว่า ในช่วงนี้ประเทศจีนถือเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เวียดนามส่งข้าวไปประเทศจีนเป็นจำนวนมากถึง 288,000 ตัน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยต่อเดือนในช่วงไตรมาสแรกที่ 176,000 ตัน ส่งผลให้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี เวียดนามส่งข้าวไปยังประเทศจีนมากถึง 815,000 ตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (the Ministry of Industry and Trade) เปิดเผยว่า ทางการค้ากำลังพิจารณาแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้แทนพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 109 ที่เกี่ยวกับการค้าและการส่งออกข้าวในปัจจุบันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว โดยสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่จะมีการตัดทอนข้อกำหนดบางข้อ เช่น ข้อ 18 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนสัญญาการส่งออก และข้อ 19 ระเบียบของการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ โดยข้อจำกัดเหล่านี้จะไม่นำมาใช้อีกต่อไป

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้กับผู้ส่งออกข้าวโดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการส่งออกข้าว โดยจะไม่ระบุขนาดของสถานที่จัดเก็บและโรงสี แต่ข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปซึ่งกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (the Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้มีการกำหนดไว้



สำหรับพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการส่งออกข้าวฉบับปัจจุบันนี้ ได้กำหนดให้ผู้ส่งออกข้าวต้องมีคลังสินค้าเฉพาะอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่เก็บข้าวไม่น้อยกว่า 5,000 ตันและมีโรงปรับปรุงข้าวและโรงสีข้าวอย่างน้อย 1 แห่งที่มีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อชั่วโมงและสอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปที่กำหนดโดยกระทรวงเกษตร โดยร่างฉบับใหม่ที่จะออกมาใช้นี้ ได้กำหนดเพียงแคให้ผู้ส่งออกมีสถานที่เฉพาะสำหรับการเก็บรักษาข้าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปที่กำหนดโดยกระทรวงเกษตรและเป็นไปตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของอาหาร และได้รับใบรับรองความปลอดภัยด้านอาหารตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหาร

นอกจากนี้ ยังได้มีการยกเลิกข้อกำหนดที่จะต้องมีการลงทะเบียนสัญญาการส่งออกข้าวกับสมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association; VFA) ด้วย โดยบริษัทผู้ส่งออกจะต้องแจ้งรายงานการทำสัญญาส่งออกข้าวไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทางเว็บไซต์ [www.moit.gov.vn](http://www.moit.gov.vn) เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการส่งออกข้าว ซึ่งหลังจากรายงานข้อมูลที่เป็นแล้วรายงานสัญญาการส่งออกข้าวนั้นจะถูกส่งต่อไปยังระบบข้อมูลแห่งชาติ ([vns.w.gov.vn](http://vns.w.gov.vn)) โดยอัตโนมัติเพื่อดำเนินการในขั้นตอนของพิธีการศุลกากรต่อไป ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

### **กัมพูชา**

สหพันธ์ข้าวของกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) ได้ปฏิเสธข้อเสนอของสมาชิกที่ต้องการให้สหพันธ์ลดค่าธรรมเนียมสมาชิกประจำปีและค่าธรรมเนียมในการส่งออกข้าวลง

ก่อนหน้านี้ สมาชิกของสหพันธ์ข้าวของกัมพูชา (CRF) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในนามภาคอุตสาหกรรมได้หยุดจ่ายค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมการส่งออกโดยอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินค่าสมาชิกได้เพราะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงและมีต้นทุนการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้น ทั้งนี้ตามข้อตกลงของการเป็นสมาชิกสหพันธ์ข้าวของกัมพูชา สมาชิกแต่ละรายจะต้องจ่ายเงิน 200 เหรียญสหรัฐต่อปี และค่าธรรมเนียมการส่งออกข้าวขาว 0.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวหอม 1 เหรียญสหรัฐต่อตัน ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [www.mekongoryza.com](http://www.mekongoryza.com)

### **ฟิลิปปินส์**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippines Statistics Agency; PSA) คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี ผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 8.55 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับ 7.65 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนในช่วงไตรมาสแรก ผลผลิตข้าวเปลือกมีประมาณ 4.419 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.4 % จากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 3.932 ล้านตัน

นาย Emmanuel Piñol รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture; DA) ได้ออกมาสนับสนุนข้อเสนอของสำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ในการนำเข้าข้าวอย่างเร่งด่วนจำนวน 250,000 ตัน เพื่อสำรองไว้ใช้ใน ช่วงไตรมาสที่ 3 พร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้วิธีซื้อข้าวผ่านระบบซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (the government-to-government importation scheme) โดยให้เริ่มนำเข้าหลังสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะนำเข้าเพราะราคาข้าวในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ นาย Emmanuel Piñol ยังได้แนะนำให้ NFA เริ่มเตรียมการที่จะนำเข้าข้าวได้แล้วเพราะกว่าที่ข้าวจะส่งมาถึงฟิลิปปินส์ก็ต้องใช้เวลากว่า 2 เดือน ซึ่งคาดว่าจะทันเวลา ก่อนเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดต่ำลงในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 มีจำนวนประมาณ 2.676 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 79 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 33,770 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 22.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.176 ล้านตันในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 20.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.359 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.327 ล้านตัน ลดลงประมาณ 71.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.133 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 12.23% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 10 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 75.81% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 17.57%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.907 ล้านตัน ลดลงประมาณ 9.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.006 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 33.91% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 27 วัน) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 44.73% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.441 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.220 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 53.86% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 42 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 25.05%

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Duterte ได้สั่งการให้สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ดำเนินการซื้อข้าวจากเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มปริมาณข้าวสำรองในสต็อก และกล่าวว่า ในขณะนี้ไม่ใช่ช่วงเหมาะสมในการนำเข้าข้าว โดยนาย Duterte ได้ออกคำสั่งภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ NFA กล่าวว่าจำเป็นต้องซื้อข้าวจำนวนประมาณ 490,800 ตัน เพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกที่ลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ก่อนช่วงฤดูผลผลิตตกต่ำในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ ทั้งนี้ นาย Duterte กล่าวในการแถลงข่าวใน Davao City ว่า ให้ NFA รับผิดชอบซื้อข้าวในท้องถิ่นก่อน หากมีปัญหาการขาดแคลน NFA อาจตัดสินใจนำเข้าในลำดับสุดท้าย

ทั้งนี้ ผู้ค้าข้าวทั้งในเวียดนามและไทย กำลังมองหาคำสั่งซื้อครั้งใหม่จากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ NFA ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานทางเศรษฐกิจหลักของประเทศยังไม่อนุมัติการซื้อใดๆ

นาย Jason Aquino ผู้บริหารของ NFA กล่าวในแถลงการณ์ว่า ปัจจุบัน NFA ต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มประมาณ 490,800 ตันหรือ 9.8 ล้านถุงเพื่อให้ได้ปริมาณสำรองตามที่กำหนดไว้สำหรับความมั่นคงด้านอาหาร NFA ซึ่งเป็นหน่วยเฝ้าระวังความมั่นคงด้านอาหารของรัฐบาลจำเป็นต้องรักษาปริมาณข้าวสำรองให้เพียงพอสำหรับการบริโภคเป็นเวลา 15 วันในช่วงเวลาปกติ และต้องสำรองเป็นเวลา 30 วันในช่วงเริ่มต้นของเดือนที่ผลผลิตน้อยซึ่งจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี

นาย Duterte เห็นพ้องกับนาย Emmanuel Piñol รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะนำเข้าข้าวในช่วงเวลานี้ เนื่องจากการคาดการณ์ผลผลิตที่กำลังเก็บเกี่ยวในประเทศที่มีแนวโน้มดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยตอนนี้เป็นเวลาเก็บเกี่ยวซึ่งผลผลิตมีเพิ่มเป็นสามเท่าของผลผลิตในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ นาย Duterte กล่าวว่านาย Piñol ได้คาดการณ์ว่าการเก็บเกี่ยวข้าวในไตรมาสแรกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 210,000 ตันเมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการนำเข้าข้าวในช่วงนี้จะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศตกต่ำ และทำให้เกษตรกรเสียผลประโยชน์

ขณะที่มีรายงานว่า โครงการปลูกข้าวซึ่งเป็นที่ยอมรับในสมัยอดีตประธานาธิบดี Ferdinand Marcos จะได้รับการปิดฝุ่นใหม่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Duterte โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร Emmanuel Piñol กล่าวว่าโครงการ Masagana 99 จะถูกนำมาปรับปรุงเป็น Masaganang Ani 200 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป ทั้งนี้โครงการ Masagana 99 ถูกนำมาใช้ในปี พ.ศ. 2516 หนึ่งปีหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้มี การผลิตข้าวเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ โดยมีเป้าหมายผลิตข้าวสารให้ได้ 99 cavans ต่อเฮกตาร์ (1 cavans เท่ากับ 50 กิโลกรัม) หรือประมาณ 792 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งนาย Piñol กล่าวว่า Masaganang Ani 200 ตั้งใจที่จะเพิ่มการผลิตข้าวสารให้ได้ถึง 200 cavans ต่อเฮกตาร์ หรือประมาณ 1,600 กิโลกรัมต่อไร่

นาย Piñol กล่าวว่า Masaganang Ani 200 จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับอาหาร ในขณะที่ผลผลิตในตลาดโลก ลดลงอย่างต่อเนื่อง นาย Piñol ยังกล่าวว่า แต่เดิมรัฐบาลมีเป้าหมายที่ต่ำกว่านี้ แต่หลังจากที่ได้รับการหารือกับ Henry Lim ประธาน SL Agritech Corp. ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาเมล็ดข้าว จึงคาดว่าสามารถสร้างเป้าหมายได้ถึง 200 cavans โดยการปลูกเมล็ดพันธุ์ลูกผสม โดยที่ฟิลิปปินส์ไม่จำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก เพียงแค่ต้องปรับปรุงเทคโนโลยีเท่านั้น

นาย Ricardo Buenaventura ซึ่งเป็นหัวหน้าสหกรณ์อเนกประสงค์การเกษตร Nagkakaisang Magsasaka รายงานว่า ผลผลิตเฉลี่ยที่ 200 cavans ต่อเฮกตาร์สามารถทำได้โดยใช้เมล็ดพันธุ์ผสม SL-8H ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว ท่ามกลางภาวะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศมีน้อยลง ขณะที่ราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง เพราะรัฐบาลยังคงเร่งจัดหาข้าวเปลือกเพื่อเก็บสต็อกอย่างต่อเนื่อง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 394-399 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้การที่ราคาข้าวอินเดียยังคงอยู่ในระดับสูงนั้นส่งผลให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศหันไปให้ความสนใจข้าวจากแหล่งอื่น เช่น เวียดนาม ที่มีราคาถูกกว่า

นอกจากนี้จากการที่ค่าเงินรูปียังคงแข็งค่าขึ้นนั้นยังเป็นอุปสรรคต่อการเสนอขายข้าวของผู้ส่งออกของอินเดียด้วย ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นไปแล้วประมาณ 5% ใกล้ระดับสูงที่สุดในรอบ 21 เดือน

ทางการอินเดีย พยากรณ์ว่าในปีการผลิต 2016/17 อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 109.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากจำนวน 104.32 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศโดยหน่วยงานด้านอาหาร (Directorate General of Food, Ministry of Food, Government of the People's Republic of Bangladesh) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่งจากทุกประเทศ จำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะปิดรับข้อเสนอราคาประมูลในวันที่ 21 พฤษภาคม และเปิดซองข้อเสนอในวันเดียวกัน

โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ทำเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% ของข้าวที่ประมูลได้ และส่งมอบที่ทำเรือ Mongla port ในส่วนที่เหลืออีก 40%

ก่อนหน้านี้สำนักข่าว Reuters รายงานว่า หน่วยงานของรัฐบาลบังคลาเทศอาจจะนำเข้าข้าวประมาณ 600,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าข้าว ในขณะที่ราคาข้าวในประเทศได้แตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์และสต็อกสำรองของรัฐบาลอยู่ในระดับที่ต่ำสุดในรอบ 6 ปี หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวประมาณ 700,000 ตัน นอกจากการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปแล้ว รัฐบาลก็มีแผนที่จะนำเข้าข้าวผ่านระบบการซื้อและรัฐบาลต่อรัฐบาลด้วย เช่น ประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย เนื่องจากการประมูลทั่วไปจะมีขั้นตอนมากมาย

เมื่อประมาณปี 2011 บังคลาเทศเคยเผชิญกับภาวะที่สต็อกข้าวในประเทศลดต่ำลงมาก ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้น จึงทำให้รัฐบาลต้องหันมานำเข้าข้าวจากต่างประเทศ แต่หลังจากนั้นหน่วยงานของรัฐบาลก็ไม่ได้มีการนำเข้าข้าวจำนวนมากอีกมีเพียงการนำเข้าข้าวโดยภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อจากประเทศอินเดีย และในปี 2015 รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการภาษีนำเข้าข้าวที่อัตรา 28% เพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ หลังจากที่มีการนำเข้าข้าวโดยภาคเอกชนจำนวนมากถึง 1.5 ล้านตัน จากประเทศอินเดียซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำลง ทั้งนี้ในปัจจุบัน รัฐบาลมีสต็อกข้าวเหลือประมาณ 350,000 ตัน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 6 ปี

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรรายงานว่า จากการศึกษาที่เกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงทางภาคเหนือของประเทศทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยกระทรวงเกษตรได้เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือโดยการจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินลงไปกว่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะจัดหาเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยสำหรับการเพาะปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เสียหายในช่วงฤดูการเพาะปลูกหน้าด้วย โดยในปีนี้ รัฐบาลตั้งเป้าผลผลิตข้าวไว้ที่ 34 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 33.5 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการธัญพืชอิรักได้จัดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ในวันที่ 16 เมษายน โดยได้ตกลงซื้อข้าวจากประเทศอูรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ซึ่งการประมูลในครั้งนั้นมีการเสนอข้าวจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ ข้าวจากประเทศไทยมีการเสนอราคาที่ 408-435 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากอินเดียมีการเสนอราคาที่ 450.75-517.06 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (Liner out) ข้าวจากอาร์เจนตินามีการเสนอราคาที่ 540 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากอูรุกวัยมีการเสนอราคาที่ 541-556 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากบราซิลมีการเสนอราคาที่ 553 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากสหรัฐมีการเสนอราคาที่ 589.50 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out) ส่วนการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา อิรักยังไม่ได้ซื้อข้าวจากแหล่งใด

เมื่อเร็วๆนี้ คณะรัฐมนตรีของอิรักได้อนุมัติให้กระทรวงการค้า (the Trade Ministry) สามารถที่จะเจรจาซื้อข้าวและข้าวสาลีโดยตรงจากประเทศต่างๆได้เพื่อเป็นการรับประกันด้านความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 803,864 ตัน ลดลงประมาณ 7.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 868,903 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 59,525 ตัน ลดลงประมาณ 15.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 70,677 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 744,339 ตัน ลดลงประมาณ 6.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 798,226 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 21,595 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 165,715 ตัน ฝรั่งเศส 137,027 ตัน เนเธอร์แลนด์ 105,427 ตัน เยอรมนี 60,164 ตัน โปแลนด์ 61,983 ตัน อิตาลี 61,633 ตัน โปรตุเกส 43,929 ตัน เบลเยียม 36,449 ตัน สเปน 29,615 ตัน สาธารณรัฐเชค 25,498 ตัน สวีเดน 19,449 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดนั้น (LDCs) ในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายน 2559-เมษายน 2560 มีจำนวน 231,087 ตัน ลดลง 11.7 % เมื่อเทียบกับจำนวน 261,763 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าจากกัมพูชาจำนวนประมาณ 184,845 ตัน ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาคิดเป็นสัดส่วนกว่า 80% ของการนำเข้าจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ส่วนการนำเข้าจากเมียนมามีประมาณ 44,000 ตัน ลดลง 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19%

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-9 พฤษภาคม 2560 มีการส่งออก 194,171 ตัน เพิ่มขึ้น 25.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 154,339 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 165,145 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 128,590 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 29,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 25,809 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,115 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 86,892 ตัน กรีซ 36,656 ตัน สเปน 21,321 ตัน โปรตุเกส 20,674 ตัน บัลแกเรีย 14,445 ตัน สหราชอาณาจักร 4,434 ตัน เป็นต้น ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2560/61 (2017/18) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 481.30 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 481.54 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2559/60 (2016/17) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลงโดยคาดว่าในปี 2560/61 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 145 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 144.85 ล้านตันข้าวสารในปี 2559/60 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 106.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 106.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2559/60 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น บังคลาเทศ เวียดนาม ปากีสถาน กัมพูชา ศรีลังกา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าในปี 2560/61 จะมีผลผลิต 19.5 ล้านตัน

ข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 4.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.6 ล้านตันในปี 2559/60 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง นั้น เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2560/61 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 480.09 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 478.67 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 143.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 97.5 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตันข้าวสาร บังกลาเทศ 35.0 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.7 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.85 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 119.77 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.0% จากจำนวน 118.56 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 75.69 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 17.4 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.62 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.08 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 1.21 ล้านตันข้าวสาร เกาหลีใต้ 1.39 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2560/61 จะลดลงเหลือประมาณ 4.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 28.0% จากคาดการณ์ในปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.25 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2561 จะมีปริมาณ 42.25 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 41.32 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.8 ล้านตัน ลดลง 4.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.0 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.1 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้าน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.83 ล้านตัน และเม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2560 ที่ส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2561 จะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2559 เช่นเดียวกัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.6 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2560 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.1 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.7 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.25 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.45 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)